

“เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์” บุกตลาด BODY เปิด ตัว “เอเพ็กซ์ สลิม” มุ่งให้บริการดูแลเรือนร่างให้ Fit Firm Fresh โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระ ดับโลก



“เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์” รุกเปิด “เอเพ็กซ์ สลิม” สาขาในโครงการเวลาหลังสวน มุ่งให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ใส่ใจดูแลสัดส่วนและเรือนร่าง ชูจุดแข็ง ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับโลก “ลดจริง ลดเร็ว ไม่ทรมาน” สามารถช่วยลดน้ำหนัก “สัปดาห์ละ 1 กิโล” เห็นผลชัดเจนในเวลาที่รวดเร็ว ไม่มีโยโย่เอฟเฟค และปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง ภายใต้แนวคิด Fit Firm Fresh

อาจารย์ว่าที่ ดร.นพภาวิต หน่อไชย แพทย์ที่ปรึกษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและการวิจัยทางคลินิก ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ แพทย์ชำนาญการที่ปรึกษาด้านเวชศาสตร์ความงาม กล่าวว่า เอเพ็กซ์ ในฐานะผู้นำนวัตกรรมความงาม ผิวยุทธ การดูแลเรือนร่างสัดส่วน และการปลูกผม ได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับ 1 ในการรักษาด้วยเครื่องมือระดับโลก ได้เปิดให้บริการ “เอเพ็กซ์ สลิม” สาขาใหม่ในโครงการเวลาหลังสวน เพื่อให้บริการปรึกษาและดูแลสัดส่วนรูปร่างให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผู้ใส่ใจสุขภาพและความงาม โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับโลก

“เอเพ็กซ์ สลิม” มีความรู้และเชี่ยวชาญในการออกแบบ โปรแกรมลดน้ำหนักและลดสัดส่วน โดยคำนึงถึงปัญหาเฉพาะบุคคลเป็นหลัก พร้อมกับใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ปัญหาและสลายไขมันที่ทันสมัย ทำให้สามารถวางแผนผสมผสานเทคโนโลยีทั้งการกำจัดไขมัน การกระชับสัดส่วน และเร่งการเผาผลาญ ตลอดจนนวัตกรรมที่ช่วยในการควบคุมอาหารเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ผลที่ตามมาคือ ช่วยให้สัดส่วนและเรียวร่างกายกลับมาสวยได้อย่างเห็นผลชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ ไร้ผลโยโย่เอฟเฟคและผลข้างเคียงต่างๆ ที่ทำให้ร่างกายดูโทรม ลูกค้ำมั่นใจได้ในความปลอดภัยและได้สุขภาพดีอย่างแน่นอน

นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ เอเพ็กซ์ สลิม นำมาใช้ในการดูแลสัดส่วนและเรียวร่างกาย คือ เทคโนโลยีระดับ U.S. FDA Approved สำหรับการดูแลและให้บริการที่เป็นจุดแข็งของ เอเพ็กซ์ สลิม คือ การดูแลอย่างดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ศูนย์การแพทย์เพื่อสุขภาพและความงาม ที่ประสบความสำเร็จยาวนานกว่า 20 ปี มีขนาดใหญ่ระดับต้นๆ ของเอเชีย อีกทั้ง ยังเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับนานาชาติ การันตีผลการรักษาด้วยรางวัลระดับโลก อาทิ Global Health Awards ในปี 2018 และ 2019 รวม 2 ปีซ้อน ติดต่อกัน ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับนานาชาติ JCI ลดสัดส่วนด้วยนวัตกรรมระดับโลก โดยไม่ต้องผ่าตัดและได้รับความนิยมมากที่สุดของโลก จึงมั่นใจได้ว่า ลดจริง ลดเร็ว ปลอดภัยไม่โทรม ไม่โยโย่ การันตีด้วยรางวัลระดับโลกมากมาย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

<https://www.facebook.com/ApexSlim/> และ <https://www.apexmedicalcenter.co.th> หรือ

โทร.095-102-8585 , Line : @apexslim